

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình hùng mạnh

Tích cực tham gia cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư và phát triển, xây dựng nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình là những hoạt động nổi bật, thiết thực của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hướng tới hội viên, cộng đồng doanh nghiệp trong 5 năm qua.



Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm giúp hội viên quản trị kinh doanh hiệu quả, đưa doanh nghiệp phát triển.

Hướng về doanh nghiệp

Với sứ mệnh tập hợp, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho doanh nghiệp, những năm qua, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn sát cánh đồng hành với hội viên và cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh tham gia góp ý xây dựng thể chế, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực đầu tư, Hiệp hội còn tích cực tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Đã có 28 lớp tập huấn được tổ chức giúp hơn 2.000 lượt cán bộ quản lý doanh nghiệp nắm vững kiến thức về các hiệp định thương mại FTA mới có hiệu lực và các chính sách mới về thuế, đất đai...; giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để mở rộng đầu tư, sản xuất và gia tăng xuất khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế thành công. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị của trung ương, của tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý, quản trị doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối cùng phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho đội ngũ doanh nhân trẻ, thanh niên có khát vọng làm giàu.

Có thể nói, 5 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi để phát triển song cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và biến động giá cả, thị trường. Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt chức năng hỗ trợ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Thông qua các cuộc kiểm tra, tiếp xúc, động viên, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời phản ánh, kiến nghị và đề xuất nhiều giải pháp giúp UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương giải quyết, tháo gỡ. Bình quân mỗi năm Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có hơn 50 kiến nghị gửi các cấp, các ngành xem xét giải quyết những tồn tại, bất cập trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Đáng chú ý nhất là trong hơn 2 năm dịch Covid-19 bùng phát, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có hơn 100 kiến nghị và tham mưu UBND tỉnh một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho



Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng quà các thương binh nặng đang điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Thái Bình.

doanh nghiệp liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định của Quốc hội, Chính phủ như miễn, giảm, giãn nộp thuế, bảo hiểm xã hội, vay vốn, hỗ trợ thu nhập cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đặc biệt, năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ưu tiên phân bổ hơn 100.000 liều vắc-xin tiêm cho người lao động giúp các doanh nghiệp bảo vệ nguồn nhân lực, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhằm góp phần tạo ra môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực. Tiêu biểu phải kể đến việc Hiệp hội đã ký quy chế phối hợp với 6 cơ quan, đơn vị: Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Cục Thuế, Chi cục Hải quan, Trường Đại học Thái Bình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thái Bình. Đồng thời, thành lập Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp giúp doanh nhân, doanh nghiệp nâng cao kiến thức pháp luật, nắm vững thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổ chức các đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội và kỹ năng quản trị doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tại các tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Khánh Hòa, Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Bình. Một trong những hoạt động được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao là Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI của

Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có 1 doanh nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 9 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 96 doanh nhân, doanh nghiệp được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 146 tập thể, cá nhân được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng bằng khen. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và cờ thi đua của Chính phủ.

Kết quả của Bộ chỉ số DDCI là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh đồng nghĩa với tạo ra môi trường ngày càng tốt hơn cho doanh nghiệp đầu tư phát triển.

Xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp

Không chỉ bảo vệ, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, 5 năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh còn tích cực đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp xây dựng nét đẹp văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp Thái Bình với 3 đặc trưng tiêu biểu, đó là bản lĩnh, trách nhiệm, nghĩa tình. Cùng với sự đồng viên, khích lệ và hỗ trợ tập huấn nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, kết nối hợp tác tiêu thụ sản phẩm của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, sự năng động của mỗi doanh nhân đã đưa doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi trên mặt trận sản xuất, kinh doanh. Đúng như cách thục cam gọi của dịch Covid-19, trong khi không ít doanh nghiệp ở các địa phương trong cả nước phải

Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý, Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình, Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu...

Doanh nhân Thái Bình không chỉ có tâm mà cũng rất có tầm, luôn trách nhiệm với xã hội và nghĩa tình với cộng đồng. Đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, các doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh lại ủng hộ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. 5 năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã vận động cộng đồng doanh nghiệp tặng trên 150.000 suất quà tết với tổng trị giá gần 58 tỷ đồng. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình đã sát cánh cùng UBND tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tự nguyện ủng hộ hàng trăm tỷ đồng mua sinh phẩm, kit test, vắc-xin phòng Covid-19 và nhiều trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp và trong cộng đồng. Riêng qua kênh của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát động, các doanh nghiệp ủng hộ gần 20 tỷ đồng mua vật tư, sinh phẩm, vắc-xin, xe vận chuyển bệnh nhân, xây dựng kho lạnh bảo quản vật tư y tế tặng các cơ sở y tế và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Sự đồng góp tích cực đó đã góp phần giảm thiểu sớm kiểm soát tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe, tinh mạng cho nhân dân và cán bộ, công nhân các doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 10.000 doanh nghiệp và chi nhánh văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Sự phát triển không ngừng về số lượng và chất lượng doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh những năm qua. Từ năm 2018 đến nay, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng, trong đó năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt 6,68%, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt gần 11.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Riêng cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình đã nộp ngân sách nhà nước năm 2018 là 3.570 tỷ đồng, năm 2019 nộp 5.250 tỷ đồng, năm 2020 nộp 4.766 tỷ đồng, năm 2021 nộp 6.085 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2022 nộp 4.622 tỷ đồng.

Với sự đồng hành, "chia ngọt sẻ bùi" của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình luôn coi Hiệp hội là ngôi nhà chung, nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều doanh nhân, doanh nghiệp tin tưởng gia nhập và tham gia xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát triển vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua đã có 350 hội viên mới được kết nạp, nâng tổng số hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lên trên 1.500 hội viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra. Phát huy những thành tích đã đạt được, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thi đua thực hiện những mục tiêu cao hơn nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh và có nhiều hơn nữa các hoạt động vun đắp cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình phát triển hùng mạnh.

ĐỖ VĂN VÊ

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình

Nơi gửi gắm kỳ vọng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động mang đến lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và hội viên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế và sức hút của mình đối với các tổ chức thành viên và hội viên. Không chỉ là cầu nối cấp ủy, chính quyền các cấp với doanh nghiệp và ngược lại, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh còn là nơi gửi gắm tâm tư, những kỳ vọng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Ông Vũ Mạnh Hoàn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình



Nhiệm kỳ qua, chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nhiệt tình của Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong công tác xây dựng tổ chức hội và các hoạt động của Hiệp hội. Các đồng chí Thường trực Hiệp hội rất năng động, tâm huyết và có nhiều sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hiệp hội mang lại hiệu quả, quyền lợi sát sườn cho hội viên, doanh nghiệp. Phấn khởi nhất là Thường trực Hiệp hội luôn sát doanh nghiệp, lắng nghe và tổng hợp đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, từ đó báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, địa phương liên quan đối thoại, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ công tác hội giúp hội viên doanh nghiệp các huyện, thành phố nâng cao vai trò, uy tín, hiệu quả hoạt động, thực sự là điểm tựa tinh thần, trung tâm đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp cho hội viên.

Bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh



Là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nhiều năm qua Hội Doanh nhân nữ chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Phần lớn chị em là chủ doanh nghiệp khởi nghiệp từ mô hình tổ sản xuất, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ nên trình độ quản trị doanh nghiệp còn hạn chế. Song, cùng với sự năng động, sáng tạo của các chị em cộng với sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong công tác tập huấn, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, nhiều chị em đã trưởng thành nhanh chóng, trở thành những "Bóng hồng vàng", đưa doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Không chỉ có vậy, từ các phong trào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát động, các doanh nhân nữ cũng tích cực tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, làm lan tỏa phong trào trong mỗi doanh nghiệp và làm phong phú hoạt động của Hiệp hội. Chúng tôi hy vọng trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục có những đổi mới, quan tâm hơn nữa giúp các nữ doanh nhân vững vàng hội nhập.

Anh Nguyễn Như Kiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh



Đội ngũ doanh nhân trẻ luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ chân tình, hiệu quả của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong công tác hội và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Bên cạnh việc tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh còn thường xuyên động viên, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng quản trị giúp doanh nhân trẻ định hướng phát triển doanh nghiệp theo xu hướng số hóa bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đặc biệt, những mô hình thành công của các hội viên được giới thiệu, chia sẻ đã truyền cảm hứng cho các doanh nhân trẻ, thanh niên lập nghiệp có ý chí, khát vọng khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục duy trì hệ thống trẻ trên bước đường khởi nghiệp đi đến thành công, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình mạnh cả về số lượng và chất lượng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Bùi Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu



Hơn 2 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn từ ứng phó dịch Covid-19 đến giá cả nguyên liệu, chi phí sản xuất tăng cao, thị trường bị co hẹp. Thực tế trên địa bàn có nước không ít doanh nghiệp đã rơi vào cảnh cắt giảm sản xuất, tạm ngừng hoạt động, thậm chí phá sản vì thua lỗ kéo dài. Tuy nhiên, ở Thái Bình, cùng với cơ chế, chính sách hỗ trợ của trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh cơ bản ổn định. Trong đó, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kiến nghị, tham mưu nhiều giải pháp giúp UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 rất kịp thời, thiết thực. Dự báo thời gian tới trong cuộc cạnh tranh khốc liệt các doanh nghiệp còn đối mặt với nhiều khó khăn, chúng tôi mong Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục sâu sát, đồng hành, lắng nghe và có những hành động thiết thực hơn nữa hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội, vượt qua thách thức, duy trì doanh nghiệp phát triển ổn định.

Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thương mại tổng hợp Thăng Liên



Phần lớn doanh nghiệp trong tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ như doanh nghiệp của tôi nên trình độ quản trị, nghiệp vụ điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của chủ doanh nghiệp còn hạn chế. Được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh quan tâm tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo, mời các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức quản lý đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ chủ doanh nghiệp. Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và biến động thị trường, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã kịp thời động viên, chia sẻ và nhất là vận động các doanh nghiệp liên kết, hợp tác với nhau, ủng hộ tiêu thụ sản phẩm của nhau. Tôi nghĩ đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực cần được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh duy trì, đổi mới và thúc đẩy trong thời gian tới giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, có thêm động lực thi đua sản xuất, kinh doanh để từ đó có điều kiện đóng góp nhiều hơn nữa cho ngân sách nhà nước.

KHÁC QUÁN